

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG KHÔNG VIỆT NAM**

Số: 1492./TCTHK-VP

V/v: Giải trình bổ sung BCTC 6
tháng của VNA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021



Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA- mã CK HVN) xin gửi tới Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ của HOSE dành cho VNA.

Tiếp theo văn bản 1363/TCTHK-VP ngày 18/10/2021 giải trình biên động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021, VNA xin báo cáo giải trình bổ sung về tình hình tài chính của VNA đến thời điểm hiện nay cũng như phương án, giải pháp khắc phục để cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động vận tải hàng không trên toàn thế giới, trong đó có VNA. Để đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh, VNA đã triển khai hàng loạt giải pháp như: thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm tối đa chi phí, đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá dịch vụ hàng hóa,... đồng thời báo cáo Chính phủ để có các hỗ trợ về chính sách cho các hãng hàng không nói chung, đặc biệt hỗ trợ VNA với tư cách cổ đông nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại VNA.

Căn cứ phê duyệt của Chính phủ, trong Quý 3/2021, VNA đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thêm 7.961 tỷ đồng, kịp thời bổ sung dòng tiền, giúp cải thiện tình hình tài chính. Bên cạnh đó, VNA tiếp tục đàm phán quyết liệt với các nhà cung cấp, đặc biệt là các chủ sở hữu tàu bay, các cơ sở bảo dưỡng ở nước ngoài để giảm giá và giãn/hoãn thanh toán nhằm hỗ trợ VNA vượt qua giai đoạn khó khăn. Bước đầu các nhà cung cấp đã có những cam kết sự hỗ trợ tốt cho VNA nhằm giảm chi phí, từng bước giúp VNA khôi phục hoạt động.

Cùng với các giải pháp cắt giảm chi phí, theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, VNA đã xây dựng Đề án tái cơ cấu tổng thể nhằm tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao động, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả; tái cơ cấu tài sản, đầu tư, tái cơ cấu nguồn vốn để đạt mục tiêu nhanh chóng khôi phục lại sản xuất sau dịch bệnh, từng bước giảm lỗ và cải thiện tình hình tài chính.

Với kết quả kiểm soát tốt dịch bệnh của Chính phủ và các địa phương, các chuyến bay thường lệ nội địa bắt đầu được phép khai thác trở lại. VNA tin tưởng

thị trường vận tải hàng không sẽ sớm được hồi phục giúp các hãng hàng không từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam xin báo cáo và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM. ✓

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- TCKT, TT, KHPT, KTKT;
- Lưu VT (NGUYENXUANTHUY)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Hà